



# จับตารักระจำงฟ้า

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ ประจำวันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๑

# กนก

## กนกขยา อินดิตาปนง

### มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม







## สารจาก อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมก่อตั้งเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๔๘๓ และในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครบรอบ ๗๘ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถือกำเนิดขึ้นในฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม ก่อนพัฒนาเป็นวิทยาลัยครู เป็นสถาบันราชภัฏจันทรเกษม และเป็นมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัย คณะ ศูนย์ สำนัก ต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดงานสถาปนาครบรอบ ๗๘ ปี “**จันทรเกษม**” ขึ้นมากมายตามศาสตร์วิชาของตนเอง ทั้งด้านวิชาการ การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศาสนา การประกวดแข่งขัน เช่น **พิธีทำบุญวันสถาปนามหาวิทยาลัย**, **ปารุกถา เรื่อง “ไท/ไทยศึกษา ในโลกที่เปลี่ยนแปลง”** ปารุกถา โดยศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์, **พิธีเชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม” “บุคคลดีเด่น”** และ **“คนดีศรีจันทรเกษม”**, **GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม**, **สวย ใส สุขภาพดี ด้วยวิถีแห่งแพทย์จีน** เป็นต้น

นอกจากกิจกรรมในช่วงต้นที่ดิฉันได้กล่าวไปนั้น ยังประกอบไปด้วยกิจกรรมอื่น ๆ ที่สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรในองค์กร และบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปีที่มหาวิทยาลัยดำเนินการกิจในด้านการศึกษาอย่างเข้มข้น และมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพในทุก ๆ ด้าน เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่ดี มีคุณภาพสู่สังคมต่อไป

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมีอายุครบ ๗๘ ปี นี้ ดิฉันขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยที่จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ ๒ - ๒๐ กันยายนนี้ โดยสามารถติดตามกำหนดการจัดกิจกรรมทั้งหมดผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย.



รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยสุภกรกุล  
อธิการบดี

# “๗๘ ปี ศึกษาศาสตร์”

## เจ็ดจรัส สู่... “๗๘ ปี จันทรเกษม”



คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เดิมชื่อคณะครุศาสตร์ ถือกำเนิดมาจาก “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๔๘๓ โดยรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนฝึกหัดครูประโยคครูประถม (ป.ป.) และนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๘ มาศึกษาต่อ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะจากครู ป.ป.ให้สูงขึ้นไปสู่ประโยคครูมัธยม (ป.ม.) ดังนั้น วันที่ ๙ กันยายน ของทุกปี จึงถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ อีกด้วย

สำหรับในปีนี้ นับเป็นปีที่ ๗๘ แห่งการสถาปนาฯ กิจกรรมที่จัดในปีนี้ ของคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นกิจกรรมการแข่งขันกระบี่กระบอง เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้าน ศิลปะการป้องกันตัว ในปีนี้ทางคณะศึกษาศาสตร์ได้รับเกียรติจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในการสลักชื่อ บนถ้วยรางวัลที่มชนะเลิศ การแข่งขันครั้งนี้จะจัดขึ้นที่บริเวณสนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมศึกษาศาสตร์วิชาการ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา และคณาจารย์ประจำหลักสูตร ทุกหลักสูตรที่สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ได้ รวมพลังจัดนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ “ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ กับการศึกษาไทย” ขอเรียนเชิญทุกท่าน มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะคะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี อิศวรพงศ์ธรคณบดี  
คณะศึกษาศาสตร์

# “มนุษยศาสตร์ฯ”

## กับการพัฒนาสู่... ๗๘ ปี

ในโอกาสครบรอบ ๗๘ ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอร่วมเฉลิมฉลองการสถาปนามหาวิทยาลัย โดยการจัดงาน ปาฐกถาบรรจบ พันธุมธา ครั้งที่ ๗ ถือเป็นโอกาสที่ดีของชาวคณะมนุษยศาสตร์ฯ เพราะนอกจาก จะได้ร่วมรำลึกและร่วมแสดงกตัญญูตาดูจิต แต่ ศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุมธาซึ่งเป็นบูรพาจารย์ สำคัญที่อุทิศตนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จนมหาวิทยาลัยก้าวหน้าและมีชื่อเสียงเช่นใน ปัจจุบัน งานปาฐกถาบรรจบ พันธุมธา ยังถือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัย ให้ก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษา ของประเทศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการจัดงานปาฐกถาบรรจบ พันธุมธา อย่างต่อเนื่องมาทุกปี นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นมา ซึ่งในปี ๒๕๖๑ นี้ ถือเป็นครั้งที่ ๗ ตรงกับวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งแต่ละปีประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ได้รับความสนใจทั้งจากคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป การจัดงานปาฐกถาแต่ละครั้ง ทางคณะได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญในแวดวง การศึกษา เทคโนโลยี สังคม ตลอดจนวัฒนธรรมชนชาติไทย/ไทย มาให้ความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในปีนี้นับเป็นปีพิเศษอีกหนึ่งปี

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้เรียนเชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเชี่ยวชาญและรอบรู้ในหลากหลายศาสตร์ ทั้งในเรื่องมานุษยวิทยา เศรษฐกิจ ชาติพันธุ์วิทยา ฯลฯ มาเป็นปาฐก โดยปีนี้ท่านจะมาให้ความรู้ในประเด็นเรื่อง ไทย/ไทยศึกษาในโลกที่เปลี่ยนแปลง จึงมีความยินดีและขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการปาฐกถาบรรจบ พันธุมธา ครั้งที่ ๗ ตามวันและเวลาดังกล่าว



ดร.ประเสริฐ จิมท้วม  
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



# ประทับใจใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์  
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ

ตลอดระยะเวลา ๒๔ ปี ของการทำงานในจังหวัดเกษม หลากหลายสถานะ ทั้งสถานะอาจารย์ผู้สอน และผู้บริหาร ผมมีความประทับใจต่อมหาวิทยาลัยและเพื่อนร่วมงานที่เป็นอาจารย์ และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ที่ทำงานแบบให้เกียรติซึ่งกันและกันฉันท์ที่ น้อง การทำงานที่ทุ่มเท มุ่งมั่น เสียสละ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นต่อไป ตามความสามารถที่มีอยู่ของแต่ละบุคคล



รองศาสตราจารย์จันทร์พร นวลแพ่ง  
ประธานสาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่ เมษายน ๒๕๒๕ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า ๓๖ ปี ได้พบกับการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดเกษมอย่างมาก ทั้งในด้าน อาคาร สถานที่ รวมถึงบุคลากร ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ซึ่งได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปในทิศทางที่ดีขึ้น สิ่งที่น่าประทับใจในจังหวัดเกษม คือ ความมุ่งมั่นของชาวจังหวัดเกษม ที่พยายามผลักดันให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของควรทั่วไป ความสามัคคีของทุกคน จะทำให้จังหวัดเกษมก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง



นายทรงศักดิ์ ทิมา  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

สิ่งที่ทำให้ประทับใจที่สุด คือ การเป็นส่วนหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยที่แสนอบอุ่น มีเพื่อน พี่ น้องมากมายเปรียบเสมือนครอบครัวของผม อยู่กันอย่างมีความสุข คอยให้กำลังใจกันและกัน ทำให้มีกำลังใจทำงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ หรือเวลาที่ท้อ ยังมีครอบครัวนี้เสมอ ทำให้ผมอยากอยู่กับครอบครัวแห่งนี้ไปนานแสนนาน แน่ใจว่าคนที่รักและคอยให้กำลังใจ พร่ำสอนให้เราแข็งแกร่งมากที่สุด ก็คือผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา ที่เปรียบเสมือนพ่อและแม่ของเรานั้นเอง ซึ่งผมคิดว่าพวกท่านก็รักเรามากเช่นกัน ผมประทับใจในทุก ๆ เรื่อง ทุก ๆ ความรู้สึกที่ทุกคนในมหาวิทยาลัยมีให้ซึ่งกันและกัน



# จันทร์เกษม



ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรธรณ์ พลเดช  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมครบรอบ ๓๔ ปีแล้ว ถ้าเปรียบเป็นต้นไม้ คงต้องเป็นต้นโพธิ์ใหญ่ ที่แผ่ร่มใบให้ความร่มเย็นแก่ผู้เข้ามาพักอาศัย ไม่ว่าจะเป็น คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเหล่านักศึกษาทั้งหลายที่หมุนเวียนกันเข้ามาศึกษาเล่าเรียน และจบออกไปเป็นบัณฑิตที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติมากมาย ผมเชื่อเสมอว่าความรักความผูกพันที่ทุกคนมีต่อมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้ชาวจันทร์เกษมทุกคน ร่วมแรงร่วมใจกันนำพามหาวิทยาลัยไปสู่ความก้าวหน้าต่อไป

อาจารย์ผกาดี ไวกสิกรรม  
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ความประทับใจแรกที่ได้ก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกของรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม คือ เมื่อก้าวเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยแล้ว เห็นภาพซุ้มประตูวังจันทร์สีขาวเด่นสง่าอยู่ทางด้านหน้าของมหาวิทยาลัย มีศาลปู่เสมย่าจันทร์ ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ด้านข้าง เมื่อคนผ่านไปมาก็จะยกมือไหว้ทำความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวราชภัฏจันทร์เกษมให้ความเคารพนับถือ สัมผัสได้ถึงความรักความเกื้อหนุนของมหาวิทยาลัยสมกับเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมแห่งแรกของประเทศไทย



นางสาวราพรธณ สามารถ  
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่แห่งนี้มีความร่วมมือร่วมใจระหว่างพี่-น้อง ในสาขาวิชา และเชื่อว่าในสาขาวิชาอื่น ๆ ก็เป็นเหมือนกัน เมื่อมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมพี่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่าหรือปัจจุบันจะพร้อมใจกัน เพื่อช่วยรุ่นน้องในทุก ๆ เรื่องไม่ว่าเรื่องเรียน เรื่องความเป็นอยู่ โดยไม่มีใครคิดลำบากใจเลย หนูประทับใจมาก และที่สำคัญมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังได้สอนสิ่งต่าง ๆ ให้กับตัวหนูอีกด้วยคะ





# “วิทยาศาสตร์” กับการประยุกต์ สู่... “๗๘ ปี จันทรเกษม”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้จัดตั้งขึ้นมาแล้ว ๔๓ ปี โดยจุดเริ่มต้นเกิดจากการแบ่งส่วนราชการเพื่อการบริหารงานวิชาการ และงานบุคลากร ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๘ เมื่อครั้งยังเป็นวิทยาลัยครูจันทรเกษม โดยในระยะแรกมีการเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จากนั้นจึงเริ่มเปิดการสอนในสาขาด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิตเพิ่มเติมหลายสาขาวิชา ในปัจจุบันจึงถือได้ว่าคณะวิทยาศาสตร์มีการผลิตบัณฑิตด้านครุวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาอย่างยาวนาน เป็นคณะหลักที่มีส่วนในการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยในปีนี้ คณะได้จัดกิจกรรม ๑ โครงการ คือ โครงการวิทยาศาสตร์อาสาพัฒนา โดยแบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม โดยมีเป้าหมายให้บุคลากร และนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ได้มีกิจกรรมที่มีประโยชน์ร่วมกัน ประกอบด้วยกิจกรรม “โยคะจันทรฯ” เป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์จากสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีความแข็งแรงและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยเน้นทักษะการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับเพศและวัยของผู้ออกกำลังกาย และ “Science CRU อาสาพัฒนา” เป็นกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่นำนักศึกษาทุกสาขาวิชา ออกมาพัฒนาสภาพแวดล้อมของคณะและสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์ให้มีความสะอาดเรียบร้อย เหมาะกับการเรียนการสอนและการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสาขาวิชา



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

# “เกษตรฯ” “๗๘ ปี จันทรเกษม” มุ่งบริการวิชาการสู่ชุมชน



รองศาสตราจารย์ ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม  
คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ

คณะเกษตรและชีวภาพ ก่อตั้งจากคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมตั้งแต่สมัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นวิทยาลัยครู ซึ่งได้ผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องหลายสิบรุ่น มีศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจหรือแม้แต่มีตำแหน่งงานอันดีสูงในบริษัทใหญ่ นั่นบ่งชี้ให้เห็นถึงคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ บุคลากรในคณะเกษตรและชีวภาพ ที่มุ่งมั่นทำงานในหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ แสดงถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานราชการของคณะเกษตรและชีวภาพ

กิจกรรมที่คณะจัดขึ้น เป็นการแสดงผลงานเชิงบูรณาการของคณะที่มีการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ที่บุคลากรของคณะเกษตรและชีวภาพได้ดำเนินการมา เช่น งานแพะนม และผลิตภัณฑ์นมแพะ กิจกรรมการแก้ไขวิกฤตลิ่งปนเปื้อนในปลาร้า ที่อำเภอสรรพยา ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าและการต่อยอดด้านมาตรฐานการผลิตของโรงงานปลาร้าข้างต้น การรับสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในการช่วยปรับปรุงการผลิตตาลโตนด และผลิตภัณฑ์ตาลโตนด เพื่อให้ชุมชนในเขตพื้นที่ดูแลของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นระบบโดยอาศัยกลไกการวิจัย การบริการวิชาการ และนำมาสู่การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาของคณะทำให้นักศึกษามีประสบการณ์จากการลงพื้นที่ให้บริการวิชาการร่วมกับอาจารย์ สำหรับกิจกรรมคลินิกสัตว์เลี้ยงและกิจกรรมผักปลอดสารพิษนั้น

เป็นงานบริการวิชาการที่เน้นชุมชนเมืองตามรูปแบบชีวิตแนวการดูแลสุขภาพของคนในเมืองใหญ่ที่ส่งเสริมให้สุขภาพที่ดีขึ้น ฉะนั้นจะพบว่ากิจกรรมการบริการวิชาการเชิงบูรณาการของคณะเกษตรและชีวภาพมีส่วนร่วมช่วยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและนักศึกษาได้เป็นอย่างดี

# วิทยาการจัดการ

## พร้อมเดินทาง “๗๘ ปี” เพื่อชุมชนและสังคม



วันที่ ๙ กันยายน ของทุก ๆ ปี ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวจันทร์เกษม ที่ต้องระลึกถึงอยู่เสมอ โดยมหาวิทยาลัยกำหนดจัดให้เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วถึง ๗๘ ปีแล้ว ด้วยพันธกิจหลัก ในการผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมเป็นจำนวนมาก รวมถึงเป็นแหล่งบ่มเพาะให้ประสบการณ์และหล่อเลี้ยงบุคลากรทุกระดับ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ภายใต้บรรยากาศการทำงานแบบพี่น้องจากรุ่นสู่รุ่น

ดังนั้น ในวันที่ ๙ กันยายน ของทุกปีจึงมีความสำคัญต่อทุกหน่วยงาน เพื่อรำลึกถึงและเฉลิมฉลอง ด้วยการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคม ในปี ๒๕๖๑ นี้ คณะวิทยาการจัดการได้จัดกิจกรรม อนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ร่วมกับชุมชน ณ มัสยิดมาลุอิสลาม เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการจัดการกิจกรรมกับชุมชน โรงเรียน มัสยิด อันเป็นการเสริมสร้างพันธกิจสัมพันธ์ ที่มหาวิทยาลัยพึงมีต่อสังคมต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ตันตีสันติสม  
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

## แพทย์จีนฯ กับ “๗๘ ปี” อีกหนึ่งศาสตร์ทางเลือก เพื่อประชาชน

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มาเป็นเวลา ๑๒ ปี ได้ผลิตบัณฑิตแพทย์จีนไปแล้วกว่า ๓๐๐ คน และมีสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีนที่ให้การตรวจรักษาโรคโดยแพทย์แผนจีนผู้มีประสบการณ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมครบรอบ ๗๘ ปี จึงได้นำศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่เรามีความชำนาญมาให้บริการแก่ประชาชน ในชื่อกิจกรรม “สวยใสสุขภาพดี ด้วยวิถีแห่งแพทย์จีน” โดยจะให้บริการฝังเข็มและกัวซาหน้าฟรี ในวันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน

การฝังเข็มรักษาโรคเป็นศาสตร์แพทย์แผนจีนที่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรมากกว่า ๒,๐๐๐ ปี เป็นที่รู้จักและยอมรับของคนทั่วโลกว่าสามารถบรรเทาอาการของหลาย ๆ โรค หลักของการฝังเข็มคือการกระตุ้นลมปราณ ทำให้เส้นลมปราณที่ติดขัดกลับมามีพลังหมุนเวียนขึ้นและลงเป็นปกติ ร่างกายเข้าสู่ภาวะสมดุล อาการต่าง ๆ ก็จะหายไป

การกัวซา เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ของการแพทย์แผนจีนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการฝังเข็ม คำว่า “กัว” แปลว่า การขูด และ “ซา” แปลว่า พิษโรค กัวซาจึงเป็นการดึงพิษในตัวออกมาสู่ชั้นผิวหนัง เพื่อให้ร่างกายใช้ระบบภูมิคุ้มกันในตัวเองรักษาอาการของโรคนั้น นอกจากนี้การทำกัวซายังเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและเส้นลมปราณ หากทำที่บริเวณผิวหนังจะช่วยทำให้ผลัดเซลล์ผิวอย่างล้ำลึก ขจัดสิวเสี้ยน เสริมสร้างความแข็งแรงของเซลล์ผิว ชะลอริ้วรอย ลบเลือนเส้นร่องต่างๆ ของใบหน้า ทั้งยังช่วยให้ผิวหนังได้รับออกซิเจนอย่างเต็มที่ แล้ววันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ อย่าลืมาพบกันที่สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีนนะคะ



อาจารย์พิสุทธิ์ พวงนาค  
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก





# กณิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

## ๒-๐๐

### กณิชา ๒๕๖๑

- ไร่ดี ๆ มี ๙ วัน ๑๐ บาทขาด ไม่ถึง (เป็นกำหนดส่ง คิดค่าปรับแค่เล่มละ ๑๐ บาท) เวลา ๐๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

## ๓-๐๑

### กณิชา ๒๕๖๑

- บริการคลินิกสัตว์เลี้ยง ฉีดวัคซีน เวลา ๐๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณคณะเกษตรและชีวภาพ

## ๕

### กณิชา ๒๕๖๑

- การแข่งขันกีฬากระบอกเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ สนามกีฬาโนนรัง
- GE ชวนถอดทำดี เพื่อสังคม เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจันทรประภัสร์ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี
- สวย โส สุขภาพดี ด้วยวิถีแห่งแพทย์จีน เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน
- e-Meeting system workshop เพื่อลดการใช้กระดาษ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคาร ๒๙
- เด็กวัยมีจิตอาสาพัฒนาคณะให้น่าอยู่ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณโดยรอบคณะวิทยาศาสตร์

## ๖

### กณิชา ๒๕๖๑

- พิธีทำบุญรับสถานามหาวิทยาลัย เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา
- นิทรรศการและแสดงผลิตภัณฑ์แพะนม ศาลาโหนด บอราวี และคอกปลอดสารพิษ เวลา ๐๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณคณะเกษตรและชีวภาพ
- จัดทำน่ายกปลอกคอกวัย เบ็ดไซอารมณดี เวลา ๐๔.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี

## ๗

### กณิชา ๒๕๖๑

- ปาฐกถา เรื่อง "ไทยศึกษา ในโลกที่เปลี่ยนแปลง" ปาฐกถาโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธานีท์ กาญจนพันธุ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา
- สนุรักษ์และพิศนมา แม่น้ำ ๓ คูคลองแห่งชาติ เวลา ๐๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ มัสยิดกนกมาตุลีอิสลาม เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

## ๐๐

### กณิชา ๒๕๖๑

- พิธีเชิดชูเกียรติ "เพชรสยาม" "บุคคลดีเด่น" และ "คนดีศรีจันทรเกษม" เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมจันทรจักร ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์



## จันทรกระจ่างฟ้า

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ ประจำวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๙ กันยายน ๒๕๖๐

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน  
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕  
ปทพ.จันทรเกษม